



ที่ มท 0807.3/ว 774

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

9 เมษายน 2551

เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 353 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 189 ลงวันที่ 25 มกราคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 ชุด
2. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 ชุด

ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์ส่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 1. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับสมัครผู้มีคุณสมบัติ และได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) หลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร) และหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) ตามหนังสือที่อ้างถึง 2. แล้วนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดรับสมัครบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงานทั้ง 3 สายงาน เพื่อเข้าอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จึงขอความร่วมมือแจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการดังนี้

1. แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีอัตราว่างในตำแหน่งสายงานนักวิชาการเงินและบัญชี หรือบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และประสงค์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน คัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ในสายงานที่เริ่มต้นจากคุณวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นเป็นระดับปริญญาตรี โดยใช้แบบประเมินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 คน ให้แจ้งรายชื่อตามลำดับด้วย ผู้สมัครซึ่งไม่มีอัตราว่างในขณะที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาในรอบนี้

/2. ให้ผู้ผ่าน...

